

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>วาระที่ ๑.๑.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกรรมการสภาสถาบัน สภาวิชาการของสถาบัน สภาวิทยาลัยชุมชน ผู้บริหารของสถาบัน วิทยาลัย ผู้แทนข้าราชการครู และผู้แทนพนักงานราชการ รวม ๑๕๐ คน เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และ ดร.วรรณ เต็มสิริพจน์ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากการประชุมชี้แจงครั้งแรก มีอุปสรรคในเรื่องเอกสาร ระบบเครื่องเสียง จอภาพ ซึ่งอาจทำให้ผู้ร่วมประชุมยังไม่เข้าใจชัดเจน สถาบันจะนำเอกสารเกี่ยวกับความเป็นหน่วยงานในกำกับดาวนโหลดในเว็บไซต์ต่อไป ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาคมของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้พบปะหารือกัน เห็นควรให้สถาบันจัดกิจกรรมลักษณะนี้ออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ซึ่งจากการระดมความคิดในช่วงบ่าย สรุปประเด็น ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน อาทิ<ol style="list-style-type: none">(๑) เร่งรัดจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวิจัย ค่าตอบแทนของผู้สอน เป็นต้น(๒) การพิจารณามอบอำนาจ ระหว่างสภาสถาบันกับสภาวิทยาลัยชุมชน ระหว่างผู้อำนวยการสถาบันกับผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เช่น การอนุมัติอนุญาต การอนุมัติเงินรายได้อาจมอบโดยกำหนดวงเงิน เป็นต้น

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๒. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะรวบรวมในข้อเสนอการปฏิรูปสถาบันฯต่อไป</p> <p>ประธานอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปฯ (ดร.ถนอม อินทรกำเนิด) เสนอความเห็นว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อคิดเห็นข้างต้นนั้น ควรแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ</p> <p>(๑) ระยะเร่งด่วน เร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการ ประเด็นที่สามารถใช้อำนาจสภาสถาบัน หรืออำนาจฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ตลอดจนเร่งทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นแนวทางการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษา Track ๑ และ ๒ เป็นต้น แต่การแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ย่อมไม่สามารถอยู่ได้ถาวร เมื่อเปลี่ยนตัวผู้บริหาร ข้อตกลงที่ทำได้ก็อาจปรับเปลี่ยนไป</p> <p>(๒) ระยะยาว คือ การเตรียมความพร้อม และวางแผนพัฒนาเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร และเป็นผลดีในระยะยาว โดยสภาสถาบันสามารถออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้เกิดความคล่องตัวและได้รับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน</p> <p>ทั้งนี้ สภาฯ มีมติ ให้สถาบันฯ (๑) เร่งดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่รวบรวมได้ในที่ประชุม ในส่วนของการอนุมัติอนุปริญญา ต้องพิจารณาข้อกฎหมายศึกษา (๒) นำแผนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาพิจารณาปรับในจุดที่ปรับเป็นเงินอุดหนุนได้และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๕ ปีที่ได้วางไว้ และแผนการปฏิรูป (๓)เร่งวิเคราะห์ข้อดี/ข้อจำกัดของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรา ๕ ที่กำหนดให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมาตรา ๖ ที่กำหนดให้บุคลากรประจำอยู่ในระเบียบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำมาบรรจุในรายงานการปฏิรูปสถาบันฯ</p>
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี	มอบให้อำนวยการสถาบันใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นำร่องเต็มวิชาอย่างน้อย ๓ รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ Digital Literacy ให้แล้วเสร็จทันใช้ในภาคเรียนแรก เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้หารือกับบริษัท เลิร์นเทค จำกัด : LearnTech Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่องค์การมหาชน สวทช. ได้จัดตั้งขึ้นและเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์พัฒนา Software การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับหลายหน่วยงานของรัฐมาเป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ มอบรองผู้อำนวยการสถาบัน นายชาญวิทย์ โทณะคุณ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการนี้

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานสถานะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และขอสถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒, ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วาระลับ)</p>	<p>ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข และรับรองรายงานการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒, ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ (วาระลับ) โดยไม่มีการแก้ไข</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการอนุมัติการให้อนุสัญญาของวิทยาลัยชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด เพื่อวิทยาลัยชุมชนใช้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p>
<p>วาระที่ ๓.๒ เรื่อง รายงานการดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ)</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. ทราบรายงานการดำเนินการดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน (วิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ) ๒. เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในมติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามที่เสนอ ๓. เห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนมีหนังสือถึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิจิตร เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบ</p>
<p>วาระที่ ๓.๓ เรื่อง รายงานการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. รับทราบรายงานการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ให้ความเห็นชอบให้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้ใช้อำนาจของสภาสถาบันในการอนุมัติเงินรายได้ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยไม่ต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอให้สภาสถาบันพิจารณานุมัติก่อนใช้ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานต่อสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>วาระที่ ๓.๔ เรื่อง รายงานการดำเนินงานการจัดทำข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนปรับปรุงร่างข้อเสนอปฏิรูปสถาบันวิทยาลัยชุมชนภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอฯ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเมื่อคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอฯ พิจารณาปรับปรุงแล้วให้เวียนข้อเสนอที่ปรับปรุงแล้วให้กรรมการที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะทำงานย่อยในกรรมการปฏิรูปการขับเคลื่อนฯ ต่อไปซึ่งคาดว่าจะอาจเป็นวันที่ ๒๕ มิถุนายนนี้</p>
<p>วาระที่ ๓.๕ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีแทนตำแหน่งที่ว่างลง</p>	<p>๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดังนี้</p> <p>(๑) นางสาวจิรณี ตันติรัตน์วงศ์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเลือกกันเอง เป็นประธาน</p> <p>(๒) นายชูลิน วรเดช และนายจุมพล ทองใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเลือก เป็นกรรมการ</p> <p>(๓) นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ</p> <p>๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป</p>
<p>วาระที่ ๓.๖ เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา (วาระลับ)</p>	<p>-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั้ทั้งว วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)</p>	<p>ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้</p> <p>๑. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เกษตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๕.๒ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ยโสธร และ สมุทรสาคร (ฉบับปรับปรุง)	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ ๑. วิทยาลัยชุมชนยะลา ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๔ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๕ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. วิทยาลัยชุมชนยโสธร ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
วาระที่ ๕.๓ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง รายชื่ออนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา แทนตำแหน่งที่ว่างลง	๑. เห็นชอบ ดังนี้ ๑.๑ นางสาวเยาวลักษณ์ สุขมากุล ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกฯ ๑.๒ นางสาวลักขณา ญาณภาพ ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการ วิชาการวิทยาลัยที่มาจากผู้สอนประจำในวิทยาลัย ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๖.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมกำหนดวันประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวนิตา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม